

## **Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2024-2025**

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 13 tháng 8 năm 2024 của LĐLĐ quận Long Biên hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị viên chức và Hội nghị người lao động Khối trường học năm học 2024- 2025, được sự đồng ý của LĐLĐ quận và Đảng ủy, UBND phường Ngọc Lâm, ngày 11/10/2024, công đoàn trường Tiểu học Ái Mộ B tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2024- 2025 và lễ ký giao ước thi đua năm 2025.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Bích Thu – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo Báo cáo KQ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Diên, thay mặt cho BCH Công đoàn báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2023-2024 và những quy định về thực hiện dân chủ, kết quả giám sát, hỗ trợ CB,VC, NLĐ thực hiện dân chủ ở nhà trường.

Tại Hội nghị, các đồng chí CB,VC, NLĐ trong nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp về các nội dung để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sử dụng, ứng dụng CNTT trong dạy học, đặc biệt là quan tâm đến nội dung chủ đề “Xây dựng trường học hạnh phúc, giờ học hạnh phúc” năm học 2024- 2025. Các tham luận đều mang đến hiệu ứng tích cực trong hội nghị, mang lại niềm tin, sự phấn khởi trong mỗi CDV tham dự hội nghị. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Hoàng Thị Bích Thu – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học qua; đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2024 – 2025.

Nhà trường và Công đoàn đã kí giao ước thi đua và cam kết trách nhiệm. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2024-2026 với 100% ĐVCD có mặt tại hội nghị nhất trí cao.

Tập thể CBGVNV trường Tiểu học Ái Mộ B sẽ quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024- 2025 để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh./.

Tác giả: Cô giáo **Nguyễn Thị Thanh Huyền**.

**Một số hình ảnh tại Hội nghị viên chức, người lao động**







